

ไทยยูเนียนและโครงการอาหารโรงเรียนโดยโครงการอาหารโลก ส่งผลอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจชุมชน



30 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ – ผลเบื้องต้นจากการศึกษาเกี่ยวกับโครงการอาหารโรงเรียนแห่งชาติในประเทศเคนยา จัดโดยโครงการอาหารโลก องค์การสหประชาชาติ ชี้ให้เห็นว่ามีผลอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจชุมชน

การวิเคราะห์เบื้องต้นจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทุกๆ 1 ซิลลิงเคนยาที่ถูกส่งไปยังโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้เพิ่มอีก 1.27 ซิลลิงเคนยา ให้กับชุมชนอันห่างไกลในเคนยาที่ยังต้องการรายได้อีกมาก

การศึกษาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับภาควิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ดาวิส และมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 8.9 ล้านคนนี้มีแนวโน้มที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและชุมชน

ข้อมูลจากโรงเรียน นักธุรกิจ เกษตรกรและครัวเรือนต่างๆ มากกว่า 2,000 ราย ทำให้คาดการณ์ผลลัพธ์ที่ได้รับจากทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนในโครงการอาหารโรงเรียนแห่งชาติได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแหล่งที่มาของสินค้าอาหารจากชุมชน

การสนับสนุนโครงการอาหารโลกของไทยยูเนียนนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทหรือ SeaChange® ไทยยูเนียนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติและได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ ทั้งในด้านการขจัดความหิวโหย และการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวนอกจากจะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังทำให้ภาวะโภชนาการของนักเรียนดีขึ้น ความสำเร็จของโครงการนี้ยังส่งผลให้เกิดโครงการในลักษณะดังกล่าวทั่วโลก

ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน กล่าวว่า

“ที่ไทยยูเนียน เราให้ความสำคัญกับการมีโภชนาการที่ดี และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเยาวชน เราตื่นตัวที่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการอาหารโรงเรียนไม่เพียงแต่เกิดผลดีกับนักเรียนแต่ยังรวมไปถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วย”

นอกจากนี้ ไทยยูเนียนยังให้ความสำคัญกับโภชนาการและทำงานร่วมกับชุมชนในประเทศไทย บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ในปีที่ผ่านมา ไทยยูเนียนได้กิจกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพให้กับนักเรียนกว่า 750 คนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการและนำไปปรับใช้กับการรับประทานอาหารในแต่ละวัน